

พระราชดำรัส^(๑)

ในพิธีประดับยศนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วังไกลกังวล

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาประกอบพิธีประดับยศแก่นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ในวาระนี้. การเลื่อนยศทั้งตำรวจและทหารนั้น ถือว่าแต่ละท่านได้ปฏิบัติงานมาโดยดี และสมควรที่จะได้รับเกียรติให้สูงขึ้น. สำคัญอยู่ที่การเลื่อนยศต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น. ถ้าระมัดระวังสังวรอยู่ในเกียรตินั้น ก็จะเป็นมงคลแก่แต่ละคน และแก่ทั้งกองทัพ ทั้งการตำรวจไทย.

ที่วันนี้มาประดับยศกันต่อเนื่องไม่ได้ขาดระยะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเหมาะสม เพราะว่าทหารและตำรวจได้ทำหน้าที่ที่สำคัญสำหรับประเทศชาติในหลายด้าน ทั้งในด้านความปลอดภัย ซึ่งถือว่าเป็นภาระหลักของทหารและตำรวจ ทั้งยังมีภาระหน้าที่ที่สำคัญเพื่อประเทศชาติและประชาชน คือทำให้ประชาชนและประเทศชาติมีความปลอดภัย มิใช่จากศัตรูที่บุกเข้ามาเท่านั้น แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม และความไม่ปลอดภัยในทางกายและใจของประชาชน.

ในสมัยนี้ความปลอดภัยในการรุกรานนั้นคุณจะมีน้อยลง ไม่รุนแรงเท่าเมื่อระยะหลายสิบปีมา แต่ว่าภัยอันตรายที่มีจากความไม่เรียบร้อยหลายอย่างก็เกิดขึ้น มากขึ้น. ถ้าจะพิจารณาข้อสำคัญอย่างหนึ่ง คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยจากยาเสพติดที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ซึ่งทำให้มีผลร้ายหลายด้านในสังคมไทย. ฉะนั้น ถ้าท่านพยายามที่จะรับผิดชอบ ก็จะสามารถที่จะขจัดภัยของยาเสพติดได้ ด้วยความร่วมมือกันปราบให้อยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก แต่ที่ไม่สุดวิสัยที่จะให้ผ่านพ้นไปได้. ที่ว่าทหารและตำรวจมีหน้าที่สำคัญในด้านปราบยาเสพติดนี้ ก็เพราะว่าท่านต้องใช้อำนาจอำนาจของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในมือ และสำคัญที่สุด จะต้องใช้อำนาจนี้ด้วยความตั้งใจตรง ตั้งใจซื่อสัตย์สุจริต ต้องใช้อำนาจด้วยความรู้ ด้วยหลักวิชา เพื่อที่จะให้ผ่านพ้นไปได้.

ก็ขอพูดเพียงแค่นี้ว่า ท่านมีหน้าที่สำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขได้ทุกคน ทุกฝ่าย. ถ้าท่านได้ทำแล้วจะเป็นบุญแก่ประเทศชาติ ซึ่งจะอยู่เย็นเป็นสุขได้. ฉะนั้น ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบถึงหน้าที่สำคัญที่ท่านมี และความตั้งใจที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ได้. ท่านเป็นนายพล เป็นนายพลก็หมายความว่าเป็นผู้ใหญ่. ผู้ใหญ่นั้น มีความรับผิดชอบยิ่ง ๆ ขึ้น. ถ้าเป็นผู้ย่อย ความรับผิดชอบก็มี แต่จะไม่มากเท่า. เมื่อทำได้ดี ก็มีผลดีได้มาก. ถ้าเป็นผู้ใหญ่ เช่นถ้าเป็นนายพล ก็ถือว่าได้ช่วยให้ส่วนรวมได้อยู่ดี แต่ถ้าทำไม่ดี ก็มีผลร้ายมาก. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านระลึกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความตั้งใจให้ได้มีประสิทธิผล.

^(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

ขอให้ทุกท่านได้ประสบความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จในกิจการ จะทำให้ท่าน มีความสุขความพอใจในกิจการของตน และจะทำให้คนอื่นที่รับผลของงานของท่านมีความสุข มีความเจริญ จนกระทั่งถึงขั้นประเทศชาติทั้งหมดก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งเป็นความปรารถนาของ ทุกคน ทั้งทหาร ทั้งตำรวจ ทั้งพลเรือน อยากที่จะให้ประเทศชาติมีความเจริญ. ก็ขอให้ท่าน ได้ประสบความสำเร็จ และในเวลาเดียวกันขอให้มีความสุข ความดีทุกประการ ให้ได้ถือว่าเป็น ชายชาติทหาร เป็นตำรวจที่รักษาความปลอดภัยของประเทศชาติโดยสมบูรณ์เต็มที่. ขอให้ทุกคน มีความเจริญ ความสำเร็จทุกประการ.